

โรงเรียนนานาชาตินอร์วิช รุกตลาดนานาชาติเมือง ไทย ผุดสาขาแรก ณ โครงการ อนุสาศิริ พระราม 2 โชว์หลักสูตรพุทธวจน ที่เปิดสอนเป็นครั้งแรกในโลก



โรงเรียนนานาชาตินอร์วิช มุ่งมั่นพัฒนาสร้างนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ เผยหลักสูตรที่ดีที่สุด 3 ด้าน ทั้งหลักสูตรการเรียนจากประเทศอังกฤษ เน้นการสอนที่พัฒนาสมอง พร้อมชูหลักสูตรพุทธวจนที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติเป็นที่แรกของโลก หวังสร้างคนดีให้สังคม



นางสาวลินดา เมฆดารา กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินอร์วิช เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนนานาชาตินอร์วิช (Norwich International School of Bangkok) อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ โดยเปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง Year3 ในช่วงแรกและจะทำการขยายการสอนต่อจนถึง Year13 โดยมีแนวคิดการเลือกสร้างหลักสูตรที่ดีที่สุด ต้องการจะเห็นเด็กที่สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง ฉลาด และเป็นคนดี จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการสร้างหลักสูตรที่ดีที่สุด ประกอบด้วย 3 สิ่งสำคัญ คือ หลักสูตรการเรียนจากประเทศอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาสมอง และเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำพุทธวจนมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมั่นใจว่า 3 สิ่งนี้จะทำให้นักเรียนเติบโตเป็นเด็กที่เก่งด้านวิชาการ มีสมองที่ชาญฉลาด และที่สำคัญจะเป็นคนดีของสังคม

“โรงเรียนนานาชาตินอร์วิช เป็นหลักสูตรอังกฤษ มีเป้าหมายจะขยายไปจนถึงระดับมัธยมในอนาคต ในระยะแรกได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนละไม่เกิน 15 คน และได้ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนต้องเป็นครูเจ้าของภาษา” นางสาวลินดา กล่าว

Mr. Geoff Potter ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาตินอร์วิช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงเรียนนานาชาตินอร์วิช จะมุ่งมั่นสร้างนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ เราจึงนำหลักสูตรมาจากประเทศอังกฤษ เพราะมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสากล ด้วยการสอนแบบทีละขั้นตอน ให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถไปตามวัย ฝึกให้คิดและลงมือทำมากกว่าที่จะท่องจำ นอกจากนี้เราได้นำหลักสูตรด้านพัฒนาสมองมาเสริม เพื่อดึงเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นักเรียนจะมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ อีกทั้งเรานำพุทธวจนมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นโดยมีคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งเตือนใจในการดำเนินชีวิต รู้จักให้ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อนักเรียนมี 3 ด้านนี้ครบ มั่นใจได้ว่าพอจบจากโรงเรียนนานาชาตินอร์วิช จะกลายเป็นเด็กอัจฉริยะควบคู่คุณธรรมและประสพความ

สำเร็จในชีวิต

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางธุรกิจของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยนั้นเป็นการแข่งขันโดยเน้นเฉพาะด้านวิชาการ ซึ่งเกือบทุกโรงเรียนยังขาดด้านการพัฒนาสมองตั้งแต่เยาว์วัย และที่สำคัญขาดการพัฒนาด้านจิตใจเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม เพื่อให้เป็นเด็กที่เก่งทั้งด้านวิชาการและเป็นคนดี อีกทั้งการที่เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพสมองตั้งแต่เล็กจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างยั่งยืน

ด้านนางศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤๅษาศิรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารเรียน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนนานาชาติอินริชมีพื้นที่กว่า 7.5 ไร่ (11992.791ตรม.) ในเฟส1 และในอนาคตจะขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนอีก 7.8 ไร่ (12572.775 ตรม.)ตั้งอยู่ภายในโครงการ ฤๅษาศิรี พระราม 2 ซึ่งมีพื้นที่กว่า 350 ไร่ โดยการออกแบบโรงเรียนในครั้งนี้บริษัทได้นำเอาแนวคิดและรูปแบบของการผสมผสานกันระหว่างแนวทางของงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หรือ แบบทาสคานีสไต์ลส์ ที่จะตั้งอยู่รายล้อมโครงการตั้งแต่บริเวณส่วนงานสร้าง ของ Nusa Avenue มาผสมผสานกับรูปแบบบ้านที่เป็นแบบ Contemporary Style ตามแบบฉบับตะวันออก เพื่อสร้างความรู้สึกเสมือนกำลังได้อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองขนาดเล็กที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะแก่การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อาคารประกอบไปด้วยห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง ห้องสมุดและสื่อการสอนสมัยใหม่ 2 ห้อง ห้องเรียนศิลปะและบัลเล่ย์ สวนน้ำและสระว่ายน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดทั้งบรรยากาศภายนอก ระบบฟอกอากาศในห้องเรียน แม้กระทั่งอุปกรณ์ในการเรียนที่ได้รับการคัดสรรอย่างดี

สำหรับการพัฒนาโครงการโรงเรียนนานาชาติอินริช บริษัทเล็งเห็นว่า การเปิดโรงเรียนนานาชาติภายในโครงการ ฤๅษาศิรี พระราม 2 เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่สมบูรณ์แบบให้กับเยาวชนตลอดจนลูกบ้านของเรา และต่อชุมชนในละแวกพระราม 2 ซึ่งตอบสนองแนวคิด N-Joy SMART Living ของฤๅษาศิรีในการพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการสร้างสรรค์ความแตกต่าง ความเป็นเลิศของคุณภาพชีวิต ตลอดจนความโดดเด่นในการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า